

Số: 3861/BC-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 (Trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP;

Thực hiện Thông báo số 124/TB-HĐND ngày 27/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố Lai Châu báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức bộ máy và biên chế

Thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố được tổ chức thành 11 cơ quan gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị thành phố.

UBND thành phố đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (hiện nay đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ mới thay thế quy định cũ đối với 07 cơ quan gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị thành phố). Các cơ quan còn lại đang thực hiện theo quy định cũ, chờ hướng dẫn của cấp trên.

Biên chế được giao năm 2023: Tại Quyết định 1711/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức cho thành phố Lai Châu năm 2023 là 99 biên chế, giảm biên 01 chế so với năm 2022. Số

cán bộ, công chức hiện có là 93 người. Trong đó CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 37 (*kể cả Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố*); công chức chuyên môn 56 người. Biên chế hành chính được phân bổ như sau: Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố: 06; Các Ban của HĐND: 03; Phòng Nội vụ: 09; Phòng Tư pháp: 05; Phòng Tài chính - Kế hoạch: 11; Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 6; Phòng Văn hoá và Thông tin: 05; Phòng Giáo dục và Đào tạo: 07; Thanh tra: 05; Văn phòng HĐND và UBND: 13; Phòng Kinh tế: 10; Phòng Quản lý đô thị: 09.

2. Kết quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn

2.1. Văn phòng HĐND và UBND

a) Kết quả đạt được

Trên cơ sở Chương trình làm việc trọng tâm của HĐND, UBND thành phố năm 2023, đơn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho HĐND, UBND thành phố. Xây dựng lịch công tác tuần, tháng cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND để điều hành sát sao đảm bảo chương trình làm việc năm và các nhiệm vụ phát sinh.

Đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin và xử lý thông tin, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, phản ánh tình hình các mặt của địa phương, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố; chủ động trong công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề đảm bảo thời gian quy định.

Thẩm định các văn bản của các phòng, ban chuyên môn tham mưu trước khi trình HĐND, UBND thành phố ban hành đảm bảo yêu cầu về thủ tục, nội dung, thể thức theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đã tham mưu thẩm định, trình ký phát hành trên 4.900 văn bản; tiếp nhận và xử lý trên 10.900 văn bản đến; lưu trữ và quản lý hồ sơ đảm bảo theo quy định.

Chủ trì, tham mưu, tổ chức các phiên họp, hội nghị, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động khác của HĐND, UBND thành phố theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, đơn đốc, chỉ đạo CCVC làm việc tại bộ phận "Một cửa" thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và quy chế đã được ban hành theo các lĩnh vực, tổ chức công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc theo quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết các công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

Thực hiện tốt công tác trực, tiếp công dân, tổ chức việc tiếp công dân của TT. HĐND, UBND thành phố và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, năm 2023, tiếp 29 lượt // 29 người // 29 vụ việc; tiếp nhận mới 17 đơn // 17 vụ việc. Đã đơn đốc các cơ quan liên quan phối hợp xem xét, giải quyết theo luật định.

Chủ động đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của HĐND, UBND thành phố theo quy định.

b) Hạn chế, nguyên nhân

Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa cao, chưa có chiều sâu, tiến độ thực hiện có việc còn chậm.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

a) Kết quả đạt được

Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo điều hành quản lý ngân sách, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách đảm bảo đúng Luật NSNN. Bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để xây dựng dự toán ngân sách, lập phương án phân bổ ngân sách hằng năm hợp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tham mưu UBND thành phố điều hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, theo đó năm 2023 đã tiết kiệm chi thường xuyên để có nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm với số tiền 2.644 triệu đồng; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương số tiền 3.570 triệu đồng.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, tham mưu các giải pháp chỉ đạo nhiệm vụ thu ngân sách, chủ động tổng hợp đề nghị ngân sách cấp trên bổ sung ngân sách, đảm bảo cân đối chi ngân sách năm 2023. Trong công tác thẩm tra quyết toán kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 513,5 triệu đồng. Tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 kịp thời, đầy đủ để UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét phê chuẩn. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, tổng hợp báo cáo tăng giảm tài sản công của toàn thành phố năm 2022 gửi cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện chế độ công khai ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Tham mưu thực hiện công tác quản lý đầu tư, rà soát bổ sung kế hoạch đầu tư công đúng quy định. Trong năm đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn đối với 05 danh mục; trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với 08 công trình; phân bổ chi tiết 01 dự án thuộc Chương trình MTQG; tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư đối với 03 dự án khởi công mới, đồng thời tổ chức quyết toán dự án hoàn thành đối với 17 công trình.

Tham mưu cho UBND thành phố các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2023. Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/12/2022 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 về phương hướng phát triển Kinh tế - Xã hội và bảo đảm Quốc phòng – An ninh vùng trung du và miền núi phía bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh cho các tập thể, cá nhân; quy trình tiếp nhận, xử lý giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một

của thuộc UBND thành phố. Kết quả thực hiện cấp GCN: Đối với Hộ kinh doanh: Cấp mới 211 Giấy; Cấp đổi 244 giấy. Đối với Hợp tác xã: Cấp mới 03 Giấy, Cấp đổi 03 Giấy. Đồng thời thực hiện quy trình tạm ngừng kinh doanh cho 33 hộ kinh doanh và chốt dứt hoạt động cho 1.023 hộ kinh doanh theo quy định.

Thực hiện công tác quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp thành phố quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

b) Hạn chế, nguyên nhân

Một số nhiệm vụ trong Chương trình công tác thực hiện còn chậm về thời gian (*Định hướng thu, chi ngân sách; định hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2024*); một số nhiệm vụ phát sinh trong năm thực hiện còn chậm tiến độ.

Chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Một số văn bản chỉ đạo yêu cầu của cấp trên triển khai xuống địa phương là văn bản hỏa tốc, trong khi báo cáo tổng hợp phải từ các cơ quan, đơn vị; một số cơ quan, đơn vị gửi báo cáo chậm, muộn nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo tham mưu của phòng.

2.3. Phòng Tài nguyên Môi trường

Phòng Tài nguyên Môi trường thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. Trong năm đã tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực.

a) Kết quả đạt được

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất các công trình, dự án đối với tổ chức; thẩm định phương án bồi thường; công tác khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước; thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện cơ bản đảm bảo yêu cầu và tiến độ.

Tham mưu lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (*Hiện nay trình Hội đồng nhân dân thành phố*); rà soát tổng hợp danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất; rà soát dự án, công trình phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng hoặc nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ thực hiện các dự án và xác định giá đất cụ thể để

tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất GPMB, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất các công trình, dự án trên địa bàn.

Rà soát đất dôi dư từ các dự án để quản lý và đưa vào sử dụng theo quy định; chỉ đạo trao giấy CNQSD đất theo dự án đồng loạt năm 2013 và dự án năm 2020 được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác quản lý về Môi trường, thu gom rác thải, thí điểm mô hình phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đã tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn...

b) Hạn chế, nguyên nhân

- Việc đôn đốc các cơ quan đơn vị trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn hạn chế như xây dựng đơn giá về cây trồng vật nuôi, xây dựng giá đất để bồi thường và đấu giá.

2.4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham mưu cho UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ như: Thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế cho các đối tượng gồm: người nghèo, cận nghèo, Bảo trợ xã hội, Người có công và thân nhân người có công, trẻ em; chính sách người có công với cách mạng: thăm hỏi, tặng quà, chi trả trợ cấp hàng tháng, đề nghị hưởng chế độ; triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định; công tác bình đẳng giới; phòng chống mại dâm, ma túy và buôn bán người; chính sách bảo trợ xã hội...

a) Kết quả đạt được

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện thăm hỏi, tặng quà cho người có công dịp tết Nguyên đán năm 2023, kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tặng quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chúc thọ, mừng thọ với tổng số 2.262 suất, với số tiền 883.600.000 đồng.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận giải quyết kịp thời chế độ chính sách bảo trợ xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội và người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em mồ côi.

Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023: Số hộ nghèo là 217 hộ, tỷ lệ 1,68%; Số hộ cận nghèo là 80 hộ, tỷ lệ 0,62%.

Tham mưu thực hiện tốt công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Lai Châu. Kết quả: Xuất khẩu lao động 15/10 người đạt 150% kế hoạch; Tạo việc làm mới cho 950 lao động đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; Đào tạo nghề cho 250 lao động nông thôn, đạt 71,4% chỉ tiêu kế hoạch; Tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn là 84,5%.

Phòng chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy: Phối hợp đưa 12/10 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh đạt 120% chỉ tiêu kế hoạch giao.

b) Hạn chế, nguyên nhân

Tham mưu triển khai thực hiện một số dự án thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia còn chậm. Công tác thu thập, cập nhật chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác còn gặp khó khăn do chưa đảm bảo kinh phí thực hiện. Còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành (*Đào tạo nghề chưa hoàn thành chỉ tiêu (đạt 71% so với Nghị quyết HĐND giao)*)

2.5. Phòng Tư pháp

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; đăng ký và quản lý hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật. Trong năm 2023 phòng đã bám sát kế hoạch của thành phố, của ngành để tham mưu tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trên các lĩnh vực.

a) Kết quả đạt được

- Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản: Tham mưu giúp UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo việc xây dựng, thi hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, công bố danh mục văn bản ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2022. Tham gia ý kiến vào văn bản QPPL: 12 văn bản; thẩm định: 03 văn bản QPPL.

- Kết quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi: Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: Tiếp nhận 1682 hồ sơ, đã giải quyết 1682 hồ sơ; Đăng ký nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con: 9 trường hợp; Công tác chứng thực: 7841 trường hợp.

- Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật: Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn thành phố tổ chức 525 hội nghị, cuộc họp cho 75.202 lượt người tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, cấp phát 5.412 tài liệu các loại, Hưởng ứng và tham gia 02 cuộc thi, gồm: Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” ; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Kết quả Hoạt động hòa giải ở cơ sở: Năm 2023 các tổ hòa giải đã tiếp nhận và giải quyết 31 vụ việc, trong đó hòa giải thành 26 vụ việc (đạt 84%), hòa giải không thành 05 vụ việc (chiếm 16%), hầu hết các vụ việc hòa giải liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình, bạo lực trong gia đình... Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định công nhận 7/7 xã,

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở năm 2022 đảm bảo theo quy định.

- Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi thi hành pháp luật; bồi thường nhà nước: Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn, triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật và cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2023. Kết quả xử lý vi phạm hành chính, trong năm 2023 UBND thành phố đã ra quyết định xử phạt vi hành chính 61 trường hợp với số tiền phạt là 1.061.953.033đ về lĩnh vực đất đai, xây dựng, giao thông; xã, phường: 55 trường hợp = 39.000.000đ về lĩnh vực An ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị, thả rông gia súc ... Triển khai thi hành pháp luật về bồi thường nhà nước đến cán bộ và nhân dân tuy nhiên trong năm không tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường.

- Kết quả công tác Tư pháp khác: Làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực ngành tư pháp theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính, cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo tiết kiệm, nhanh chóng, hiệu quả.

b) Hạn chế, nguyên nhân

Việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp có nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cấp các ngành. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan đơn vị, xã, phường chưa chủ động trong việc xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến pháp luật.

Việc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn ở một số lĩnh vực của một số cán bộ công chức được giao còn ít; chế độ thông tin báo cáo có việc còn chậm.

2.6. Phòng Nội vụ

a) Kết quả đạt được

Phòng đã tham mưu cho UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương đạt được kết quả tích trên các lĩnh vực như: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, viên chức; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng... Cụ thể:

Phòng đã chủ động bám sát kế hoạch công tác năm 2023 của thành phố và xây dựng kế hoạch công tác năm của cơ quan để triển khai thực hiện; tích cực trong công tác tham mưu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, qua đó đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm trên các lĩnh vực theo kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được rà soát, củng cố, sắp xếp từng bước tinh gọn, gắn với vị trí việc làm. Trong năm đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố thực hiện sáp nhập 04 thành 02 trường, theo đó số lượng đơn vị trường học năm học 2023-2024 giảm 02 trường so với năm học 2022-2023 từ 30 trường xuống còn 28 trường. Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện việc giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở số lượng được UBND tỉnh giao. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, giao phụ trách đối với 19 công chức, viên chức trong đó: Bổ nhiệm 11 người, điều động và bổ nhiệm 02 người, bổ nhiệm lại 02 người, kéo dài thời gian giữ chức vụ 03 người, giao phụ trách trường học 01 người. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2023, UBND thành phố đã xét nâng bậc lương cho 400 người, trong đó: nâng thường xuyên 250 người, trước thời hạn 119 người, phụ cấp thâm niên vượt khung 31 người. Tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 với 04 vị trí, 05 chỉ tiêu cần tuyển; Tham mưu xây dựng đề án và triển khai thực hiện thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, sát sao, kịp thời, đảm bảo nội dung, trình tự và đảm bảo thời gian quy định. Trong quá trình kiểm điểm và đánh giá, cá nhân đã phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, khách quan, có tính xây dựng; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được quan tâm, chất lượng đội ngũ ngày được nâng cao. Trong năm 2023 tham mưu cho UBND thành phố mở 05 lớp bồi dưỡng với 441 người tham gia (trong đó có 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi); đã cử 174 lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức.

Công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền địa phương; thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, giải quyết chế độ chính sách theo quy định; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Công tác thẩm định thành tích, xét và đề nghị khen thưởng được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng người, đúng thành tích. Trong năm 2023, UBND thành phố công nhận, khen thưởng cho

446 lượt tập thể, 2319 lượt cá nhân; đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh công nhận, khen thưởng 37 lượt tập thể, 119 lượt cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cũng như các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động.

Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IV về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 22/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Lai Châu. Kết quả năm 2023 đạt 28 tổ dân phố, bản phát triển toàn diện, trong đó duy trì 17 tổ dân phố, bản đã đạt từ năm 2021-2022; công nhận mới 11 tổ dân phố, bản hoàn thành vượt mức đạt 107,7% so với mục tiêu năm 2023 và kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 đề ra..

b) Hạn chế, nguyên nhân

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có lúc chưa đảm bảo thời gian do Một số văn bản chỉ đạo yêu cầu của cấp trên triển khai xuống địa phương là văn bản hỏa tốc, trong khi báo cáo tổng hợp phải từ các cơ quan, đơn vị; một số cơ quan, đơn vị gửi báo cáo chậm, muộn nên ảnh hưởng đến công tác tham mưu tổng hợp báo cáo của phòng.

- Việc tham mưu triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 5) về mở 01 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2,3,4 (theo Kế hoạch số 3439/KH-UBND ngày 30/12/2022 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố Lai Châu) đến nay chưa thực hiện được do cấp có thẩm quyền chưa ban hành tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số được lựa chọn bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh Lai Châu) và hướng dẫn triển khai thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

2.7. Phòng Văn hóa và Thông tin

Với chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản, in và phát hành, phát thanh, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn. Trong năm, phòng đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch năm cũng như đột xuất đạt được kết quả tích cực.

a) Kết quả đạt được

Tham mưu UBND thành phố tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế chính trị, các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023; Xây dựng kế hoạch ban hành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố mừng Đảng - mừng Quý Mão năm 2023. Hướng dẫn các xã, phường và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền phục vụ các ngày lễ

lớn, Tết Nguyên đán trong năm 2023; phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức Khai hội đền thờ Vua Lê Lợi (Ngày 02/02/2023), Lễ hội Gầu Tào (Ngày 04-05/02/2023), Lễ hội Tú Ti (Ngày 21/02/2023).

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp thực hiện các sự kiện lớn được tổ chức tại tỉnh Lai Châu và trên địa bàn thành phố như: Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 64 năm 2023 tại tỉnh Lai Châu; Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 tại tỉnh Lai Châu; Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu Lần thứ I, năm 2023 và các hoạt động chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Tham mưu triển khai thực hiện Dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; mở 02 lớp truyền dạy, trong đó 01 lớp kỹ thuật tạo hình trang phục dân tộc Giáy thành phố Lai Châu; 01 lớp ẩm thực dân tộc Giáy gắn với điểm Du lịch cộng đồng San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu theo Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh

Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các xã, phường, Năm 2023, số hộ được công nhận gia đình văn hóa là 12.300 hộ, đạt 96,3%; Bản, tổ dân phố văn hóa 72/72, đạt 100%; Cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa: ước đạt 98%; tổng số tuyến phố văn minh 108, đạt 82,4%.

Kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành và hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị do UBND thành phố chỉ đạo.

b) Hạn chế, nguyên nhân

- Hiệu quả sử dụng hòm thư công vụ của cán bộ công chức thấp do đội ngũ CBCCVC sử dụng chuyển tài liệu chủ yếu qua ứng dụng Zalo.

- Công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch, công tác quản lý nhà nước về Di tích còn hạn chế.

2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban Nhân dân cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Với sự nỗ lực của toàn ngành, trong năm 2023 Phòng GD&ĐT đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực.

a) Kết quả đạt được

Đã bám sát kế hoạch nhiệm vụ hàng năm học và kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố để tham mưu ban hành kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn dân cư, thuận lợi cho việc huy động học sinh ra lớp; Chủ động tham mưu Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2023, kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình lớp học tiên tiến trường học thông minh năm học 2023-2024. Tham mưu củng cố kiện toàn CBQL, bố trí sắp xếp viên chức, người lao động giữa các đơn vị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác khai giảng năm học mới, tổ chức hoạt động giáo dục, huy động xã hội hóa giáo dục,

Quy mô trường, lớp học, điểm trường được rà soát, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương. Theo đó, Phòng đã phối hợp tham mưu thực hiện sáp nhập trường học đảm bảo theo quy định (*đã sáp nhập 04 trường thành 02 trường*). Tổng quy mô trường, lớp năm học 2023-2024 là 28 trường, 400 lớp, 13.059 học sinh (*Mầm non 12 trường, Tiểu học 08 trường, Trung học cơ sở 06 trường; 02 trường liên cấp TH&THCS*), giảm 02 trường so với năm học 2022-2023. Thực hiện tốt công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 51,5%; trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi ra lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh HTCTTH vào lớp 6 đạt 100%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ước hết năm 2023 có 712/729 giáo viên đạt chuẩn trở lên, đạt 97,7%. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được thực hiện nghiêm túc, có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 100% kế hoạch, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đến hết năm 2023 là 22/28 trường đạt 78,6%; trong đó 15/28 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II đạt 53,6%. Chất lượng chăm sóc, giáo dục có sự chuyển biến mạnh, cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn; giáo dục phát triển năng khiếu học sinh được quan tâm, có sự chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước.

b) Hạn chế, nguyên nhân

- Việc tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của phòng còn chậm do chưa có văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh.

- Tỷ lệ chuyên cần của một số ít học sinh cấp THCS và học viên tham gia các lớp XMC tại xã Sùng Phài có thời điểm chưa cao.

- Việc bố trí công chức, viên chức để thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn do thực hiện lộ trình tinh giản bắt đầu từ năm học 2023-2024, số lượng người làm việc được giao chưa đảm bảo quy định về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

2.9. Thanh tra

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Ngay từ đầu năm Thanh tra thành phố đã bám sát kế hoạch công tác của thành phố để cụ thể hóa kế hoạch của cơ quan trong năm, đồng thời chủ động tham mưu cho UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng.

a) Kết quả đạt được

Thanh tra thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và kế hoạch công tác thanh tra để tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ. Đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện 5 cuộc thanh tra tại 6 đơn vị; tham mưu ban hành kết luận thanh tra 04 cuộc, đang thực hiện 01 cuộc thanh tra. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn được duy trì nề nếp theo đúng quy định. Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn thành phố đã tiếp 44 lượt = 47 người = 44 vụ việc (*Cấp thành phố 28 lượt/28 người; cấp xã, phường tiếp 16 lượt/19 người*). Tiếp nhận 100 đơn = 100 vụ việc (*cấp thành phố 77 đơn; cấp xã, phường 23 đơn*); trong đó: đơn kỳ trước chuyển sang 21 đơn, đơn tiếp nhận trong kỳ 79 đơn. Sau khi tiếp công dân, các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết đơn: Số đơn đã giải quyết 86/100 đơn; số đơn đang giải quyết 14 đơn = 14 vụ việc.

Tham mưu UBND thành phố thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định, đã thực hiện chuyển đổi 9/9 vị trí công tác nhằm phòng, ngừa tham nhũng; tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 232/232 người theo quy định; thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Hạn chế, nguyên nhân

Công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu quả còn chưa cao.

Ý thức chấp hành của thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế; người dân còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc nộp trả số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với nhà nước.

2.10. Phòng Kinh tế

Với chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực như Nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi; thủy sản; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông

sản, thủy sản; phòng, chống thiên tai; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại; kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; công thương; khoa học và công nghệ và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương. Trong năm, Phòng Kinh tế đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND thành phố tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Do đó cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Nông nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp đã đạt được kết quả khá toàn diện.

a) Kết quả đạt được

Ước đến hết năm 2023:

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố năm 2023 ước đạt 4.148 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch giao, tăng 20% so với năm 2022.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước năm 2023 (*theo giá hiện hành*) ước đạt 615,88 tỷ đồng, đạt 103,1% so với kế hoạch giao, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tổng diện tích cây lương thực có hạt ước thực hiện là: 1.693.9ha (*trong đó: Lúa 510,5 ha, ngô 1.183,4 ha*), đạt 96% KH, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 8.007 tấn, đạt 94% KH giao.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 đơn vị diện tích ước thực hiện hết năm 2023 đạt 115,7 triệu đồng/ha/năm, vượt so với KH giao.

- Diện tích sản xuất tăng vụ: 779,3ha, tăng 16,5ha so với KH giao, đạt 102,2% KH, tăng 2,2% với với năm 2022.

- Tổng đàn gia súc năm 2023 ước đạt 19.306 con. Đạt 101% Kế hoạch giao (*Trong đó đàn Trâu 1.417 con, đàn Bò 690 con, đàn Ngựa 543 con, đàn Lợn 15.773 con, đàn Dê 883 con*); đàn gia cầm ước đạt 109.096 con.

* Đánh giá chung: Năm 2023 mặc dù trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các sở ngành liên quan; sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường phòng Kinh tế đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phát triển KT-XH thành phố giao, một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch giao như: giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 đơn vị diện tích; tổng diện tích sản xuất tăng vụ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp....

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Công tác tham mưu cho UBND thành phố trong tổ chức triển khai, thực hiện, một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách còn chưa đạt kế hoạch đề ra: Một số chỉ tiêu sản xuất con trong sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch giao như sản lượng lương thực có hạt và diện tích cây cây ngô.

c) Nguyên nhân

- Nắng nóng khô hạn vào những tháng đầu năm đã làm ảnh hưởng đến năng suất ngô xuân hè. Một số hộ dân chuyển diện tích trồng ngô sang trồng rong riềng, sẵn nên diện tích ngô không đảm bảo kế hoạch.

2.11. Phòng Quản lý đô thị

a) Kết quả đạt được

Phòng đã tham mưu cho UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của phòng trên các lĩnh vực công tác như: Kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng, Hoạt động đầu tư xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự đô thị; Nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng an toàn giao thông; Quản lý hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, điện trang trí... đã đạt được kết quả tích cực như:

Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh phê duyệt: Quy chế quản lý kiến trúc thành phố; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035; Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức lập nhiệm vụ và dự toán lập đồ án quy hoạch phân khu I, phân khu II và phân khu V thành phố Lai Châu. Riêng Đồ án hoạch phân khu I đã lập, hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, dự kiến sẽ hoàn thành và được phê duyệt trong tháng 12/2023. Phối các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát các loại quy hoạch trên địa bàn thành phố; Phối hợp UBND các xã San Thàng, Sùng Phài trong quá trình lập đồ án quy hoạch chung xã San Thàng, Sùng Phài, hoàn thành việc rà soát, tiếp nhận, bàn giao nghĩa trang và ban hành quy chế quản lý nghĩa trang Phan Lìn.

Công tác quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự đô thị; quản lý hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, điện trang trí... được thực hiện có hiệu quả. Theo đó đã tham mưu cho UBND thành phố công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị một số khu vực và tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu; tiếp nhận, thẩm định, tham mưu cho UBND thành phố thực hiện cấp phép xây dựng cho 208 bộ hồ sơ nhà ở riêng lẻ và 05 bộ hồ sơ cho tổ chức, đảm bảo thời gian theo quy định. Tham mưu cho UBND thành phố bãi bỏ Quyết định số 129/QĐ-UBND, ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Phương án xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu; Tiếp tục duy trì quản lý vận hành điện chiếu sáng đô thị, điện trang

trí, đèn tín hiệu giao thông trên đại bàn thành phố, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, phục vụ tốt các sự kiện của tỉnh và thành phố.

Phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố tiến hành thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

b) Hạn chế, nguyên nhân

Khối lượng công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị tương đối lớn và phức tạp, biên chế ít nên đôi khi cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ.

Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết..., tiến độ thực hiện còn chậm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND thành phố, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Phát huy vai trò của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân thủ trưởng các cơ quan. Các thành viên UBND thành phố tham gia tích cực trong việc giải quyết công việc chung của tập thể UBND, đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực được phân công.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan được quy định cụ thể trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên; trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa các cơ quan nói chung đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

- Các cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm trên các lĩnh vực quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND thành phố phân cấp, phân quyền; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đồng thời hướng dẫn chuyên môn cho UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, ngành quản lý.

2. Hạn chế

- Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Chương trình công tác thực hiện còn chậm về thời gian (*Định hướng thu, chi ngân sách; định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn...*)

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn hạn chế như công tác kê khai, kiểm đếm, lập phương án bồi thường; xây dựng đơn giá về cây trồng vật nuôi.

- Tỷ lệ giải ngân vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.

- Việc bố trí công chức, viên chức để thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn do thực hiện lộ trình tinh giản bắt đầu từ năm học 2023-2024, số lượng người

làm việc được giao chưa đảm bảo quy định về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

3. Nguyên nhân

- Thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu giao dịch về đất đai ít phát sinh, một số dự án tạo quỹ đất còn vướng mắc; việc đấu giá đất của thành phố thực hiện còn chậm được nên ảnh hưởng đến nguồn lực thực hiện các dự án.

- Sự phối hợp, vào cuộc giữa các cơ quan đơn vị và UBND xã, phường thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường có việc chưa chặt chẽ. Chế độ chính sách có nhiều thay đổi, nhất là việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Trung ương và Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG; tuy nhiên trong việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn: nhiều văn bản vừa ban hành đã phải bổ sung, điều chỉnh, thay thế; Hệ thống văn bản nhiều nhưng một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị vừa làm vừa nghiên cứu nên khó tránh khỏi những lúng túng, cách thức tổ chức thực hiện chương trình còn chưa thống nhất...

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở phân giao biên chế công chức cho các cơ quan theo quy định.

- Tăng cường việc thanh tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức tại các cơ quan chuyên môn góp phần thúc đẩy hiệu quả công việc được giao, tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu cho UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, cải cách hành chính, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân.

- Duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp tục theo dõi, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 02 xã; phấn đấu

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết, khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan chuyên môn và UBND thành phố, hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tinh giản biên chế, bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức theo vị trí việc làm theo từng năm; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT (không)

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo HĐND thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lai Châu(b/c);
- Thường trực Thành ủy(b/c);;
- TT. HĐND thành phố(b/c);;
- Các vị đại biểu HĐND thành phố;
- Thành viên UBND Thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiệp

